

Đắk Mil, ngày 24 tháng 6 năm 2023

SỐ: 12 /TB-DTNT

THÔNG BÁO

Cam kết chất lượng giáo dục của trường PTDTNT THCS & THPT huyện Đắk Mil năm học 2023-2024

STT	Nội dung	Chia theo khối lớp			
		Lớp 6	Lớp 10	Bổ sung 9; 11; 12	Ghi chú
I	- Điều kiện tuyển sinh	Hoàn thành chương trình bậc tiểu học.	Tốt nghiệp lớp 9 (THCS)	Hoàn thành và được lên lớp liền kề trước	tuyển bổ sung: 04 H/S
II	- Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện	Chương trình giáo dục phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành (môn lựa chọn lớp 10 đã học: N1: Tin; Sinh; Lý ; Hóa. N2: Tin; Sinh; Địa; GDKT-PL)			
III	- Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình: - Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh:	<p>- Phối hợp chặt chẽ, thường xuyên và kịp thời giữa nhà trường và gia đình. Phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh có hiệu quả cùng với nhà trường trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học và các hoạt động giáo dục; hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chủ trương chính sách về giáo dục đối với cha mẹ học sinh; cùng nhà trường tham gia huy động học sinh đến trường, vận động học sinh bỏ học trở lại lớp , có ý định bỏ học tiếp tục học tập tại trường, nắm bắt hoàn cảnh học sinh kịp thời để có những hành động thiết thực nhằm giúp đỡ các em.</p> <p>- Học sinh có thái độ học tập đúng đắn, năng lực tự học của học sinh là chủ động, thầy/ cô là chủ đạo. Vận dụng các kiến thức và kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng cộng tác, kỹ năng giải quyết vấn</p>			

		<p>đề, kỹ năng tư duy sáng tạo và phản biện,...</p> <p>- Học sinh có ý thức tự giác học tập, tu dưỡng đạo đức, lễ phép văn minh trong ứng xử, chấp hành tốt luật pháp và tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể, xã hội, thực hiện tốt nội quy trường, lớp, nội quy nội trú, yêu thương, tôn trọng các tập tục, bản sắc văn hóa các dân tộc.</p>
IV	- Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục	<p>- Giáo dục lý tưởng, truyền thống, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, giáo dục giới tính cho học sinh; GD HĐTĐN-HN; tổ chức các hoạt động TĐTT; VH-VN, hoạt động tập thể vui tươi lành mạnh gắn với hỗ trợ học tập cho học sinh; tham quan dã ngoại,.....</p>
V	- Kết quả năng lực, phẩm chất, học tập và sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được	<p>- Lên thẳng lớp đạt từ 98 % trở lên.</p> <p>- Xếp loại hạnh kiểm loại tốt ít nhất: 85%; còn lại là loại khá.</p> <p>- Không có học sinh xếp loại TB hay yếu về hạnh kiểm.</p> <p>- Tốt nghiệp THCS: 100%.</p> <p>- Tốt nghiệp THPT đạt từ: 100%.</p> <p>- Học sinh có 5 phẩm chất nền tảng giúp học sinh rèn luyện bản thân: Yêu nước; Nhân ái; Chăm chỉ; Trung thực; Trách nhiệm.</p> <p>- Học sinh có 10 năng lực thiết yếu để từ đó phát huy và vận dụng tối đa khả năng của mình vào thực tiễn: Tự chủ và tự học; Kỹ năng giao tiếp và hợp tác nhóm với các thành viên khác; Giải quyết vấn đề theo nhiều cách khác nhau một cách sáng tạo và triệt để; Ngôn ngữ; Tính toán; Tin học; Thể chất; Thẩm mỹ; Công nghệ; Tìm hiểu tự nhiên và xã hội.</p> <p>- 100% học sinh đạt yêu cầu về rèn luyện thân thể, được mua bảo hiểm y tế, khám sức khỏe, tuyên truyền giáo dục pháp luật, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, giáo dục giới tính cho học sinh; GD HĐTĐN-HN;</p>
VI	- Khả năng học tập tiếp tục của học sinh	<p>- Học sinh lớp 9 được vào lớp 10 các trường công lập trên địa bàn huyện hoặc trường PTĐTNT Nơ trang long tỉnh. Tuyên truyền vận</p>

	<p>động số học sinh còn lại theo học tại các trường nghề, học nghề.</p> <p>- Học sinh tốt nghiệp THPT lớp 12 được vào các trường CĐ, ĐH khoảng trên 30%. Tuyên truyền vận động số học sinh còn lại theo học tại các trường nghề, học nghề, tham gia lao động phổ thông.</p>
--	---

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG



Ngô Thạch Anh